

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าผ่านแนวรับ 31.00, คาดแกว่งไม่มากก่อนเข้าช่วงหยุดยาว

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าผ่านแนวรับ 31.00 ไปได้ โดยเป็นผลจากการที่ดอลลาร์ ยังได้แรงหนุนจากมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ แต่ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้ไม่น่าจะเคลื่อนไหวมากนัก เพราะกำลังจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว ทำให้นักลงทุนชะลอการทำธุรกรรม

*ยูโรทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์และเยน ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ขณะที่สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ดิ่งลง หลังการประมูลพันธบัตรสเปนที่ย่ำแย่ ทำให้เกิดความวิตกกังวลครั้ง เกี่ยวกับวิกฤติหนี้ยุโรป

*ดอลลาร์และเยนได้แรงหนุนจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยดอลลาร์ได้แรงหนุนจากความหวังที่ลดลง เกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ

*ประธานธนาคารกลางยุโรป(อชีมี) ปฏิเสธการผลักดันภายใต้การนำของเยอรมนี เพื่อเริ่มวางแผนออกมาตรการสู่วิกฤติฉุกเฉิน ขณะเดียวกันยังย้ำความจำเป็นที่ต้องจับตาดูแรงกดดันด้านราคาอย่างใกล้ชิด

*ต้นทุนการกู้เงินของสเปน พุ่งขึ้นในการประมูลพันธบัตรเมื่อวานนี้ ขณะที่การจัดทำงบประมาณที่เข้มงวดของรัฐบาลในสัปดาห์นี้ ก็ไม่สามารถคลายความวิตกกังวลของนักลงทุน เกี่ยวกับฐานะการคลังของประเทศได้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.964 บาท

*09.14 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.01/05 จาก 30.94/97 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.00/03 จาก 30.94/97 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 82.23/26 จาก 82.44 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3152/53 จาก 1.3141 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท เข้านี้ ก็เลย 31.00 ขึ้นมา แต่वलุ่มยังบางๆ เพราะว่าตลาดอยู่ใน holiday mood ก็คงจะ square position กัน และพวกนักลงทุนรอบนี้เตรียมตัวกันมาดี ไม่ได้ short ดอลลาร์ไว้อยะ พอขึ้นมาก็เลยไม่ได้มีแรง stop loss มากนัก" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า มุมมองเชิงบวกของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ต่อทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงโอกาสที่ลดน้อยลง ในการออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบสาม(QE3) เป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นและสกุลเงินต่างๆ รวมถึงเงินบาทอ่อนค่าลงในขณะนี้

เงินบาทช่วงเข้านี้อ่อนค่าผ่านแนวรับ 31.00 แต่ปริมาณการซื้อขายยังไม่มากนัก เนื่องจากกำลังจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว ทำให้นักลงทุนไม่ต้องการถือสถานะไวข้ามช่วงวันหยุด

ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่ออยู่แล้วว่า ดอลลาร์น่าจะมีทิศทางแข็งค่าขึ้น ทำให้ไม่ได้เข้ามาขายดอลลาร์ไว้มาก ดังนั้น เมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจริง จึงไม่ได้มีแรงซื้อกลับเพื่อตัดขาดทุน เหมือนกับหลายๆ รอบที่ผ่านมา ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวตันที่ 31.00 และแนวรับที่ 31.05 และ 31.07 ตามลำดับ แต่แรงซื้อดอลลาร์จะมีตามเข้ามามากขึ้น หากเงินบาทอ่อนค่าเร็วจนผ่านแนวรับ 31.10 ไปได้

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้